

Số: /PGDDĐT
V/v thực hiện đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trong các cơ sở giáo dục

Long Biên, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong Quận.
- Chủ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn Quận.

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên thực hiện các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông cho học sinh;

Thực hiện Công văn số 4796/SGTVT-QLVT ngày 05/8/2024 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội,

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên đề nghị các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nhóm lớp mầm non độc lập thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ đến toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường; đưa nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp; có các hình thức biểu dương, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở đối với những học sinh chấp hành chưa nghiêm túc Luật giao thông đường bộ. Tổ chức cho CBGVNV, HS kí cam kết chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ, CMHS kí cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định giao thông khi đưa, đón HS.

2. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường, nhóm lớp. Các nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền về giao thông trong các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm và lồng ghép phù hợp trong các môn học; động viên CBGV và HS tham gia các cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông. Yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo trong thực hiện pháp luật giao thông và văn hóa giao thông. Triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông văn minh (*văn hóa chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, ứng xử khi chứng kiến tai nạn, va chạm giao thông; ứng xử khi tham gia xe buýt, xe khách và các loại hình phương tiện giao thông khác; ứng xử khi bị tai nạn, va chạm giao thông, ùn tắc giao thông...*) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an xây dựng và ban hành.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, thực hiện Cuộc vận động "Học sinh với văn hóa giao thông", "Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông"; xây dựng và nhân rộng mô hình "Công trường an toàn giao thông", "Đội thanh niên tình nguyện", "Đội cờ đỏ", "Xếp hàng đón con" tại khu vực công trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại công trường cho học sinh.

4. Rà soát, đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần công trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh.

5. Các nhà trường, nhóm lớp mầm non độc lập rà soát các phương tiện kinh doanh đưa đón học sinh. Không kí hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng với phương tiện, người lái xe không đủ điều kiện theo quy định; Yêu cầu các nhà xe, lái xe tuyệt đối không chở quá tải cho phép, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu "Xe hợp đồng" hoặc phù hiệu hết hạn, lái xe không có giấy phép phù hợp với loại xe đang điều khiển; Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô... Nhà trường và đơn vị kinh doanh vận tải đã ký hợp đồng vận chuyển học sinh phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe; người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện an toàn giao thông, các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ và biện pháp xử lý trong báo cáo kết quả công tác hàng tháng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, (02b).

TRƯỞNG PHÒNG

Đào Thị Hoa